



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ที่ กจ /

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสำนักฯ / ผู้อำนวยการสถาบันฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ ดังสรุปมติที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

มติ ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยกลับไปทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. โดยให้ดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งที่ปรากฏตามมติคณะกรรมการเสนอแนะ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๒. พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยให้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

๓. พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

๔. พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. และนำเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย